



Thứ

Ngày

No.

BỆNH VIỆN BẠCH MAI	
Số:	5668
Ngày:	08/10/2024
Chức vụ:	
Số và ký hiệu:	

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.

Thư Cảm ƠN !

Kính Gửi : Ban giám đốc, Bệnh viện Bạch Mai  
Kính Gửi : Toàn thể các y bác sĩ, cũng các cán bộ  
Phòng Hành chính Khoa M6 Viện Sức Khỏe T1 Bạch Mai  
Tôi là Nguyễn Thị Xuyên, bệnh nhân đang điều trị tại  
Khoa M6 Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bạch Mai (VSKTTBM).  
Do Bác Sĩ Vũ Sơn Tùng trực tiếp điều trị  
chiều nay tại Khoa M6 này, lại đầu tiên tôi muốn gửi  
lời cảm ơn chân thành nhất tới các y bác sĩ tại Khoa M6  
VSKTTBM. Nhất là Tôi muốn cảm ơn tận thành và sâu  
sắc nhất tới TH.S. BS. Vũ Sơn Tùng.

Trong 28 ngày qua là khoảng thời gian điều trị bệnh  
tại đây, nó là quá ngắn đối với một bệnh nhân  
như tôi, những ngày đầu nằm viện tôi thường xuyên  
khó thở, chân tay tê cứng eo quắp lại... đồng hành  
cùng tôi trải qua những chuỗi ngày vất vả đó, đó chính  
là mẹ tôi, mẹ chăm sóc tôi hàng ngày... bên cạnh đó  
còn có cả hai vị bác sĩ mà tôi rất trân trọng đó  
là TH.S. BS. Vũ Sơn Tùng và Bác Sĩ với Tôi.  
Lương Thị Linh.

Với tình cách thân thiện nhiệt huyết yêu nghề; coi bệnh  
nhân như người thân, BS Tùng luôn chu đáo, quan tâm  
đến nỗi hơi han bệnh tình của tôi đến tận, k' chỉ riêng  
tôi mà BS Tùng quan tâm như vậy, mà đôi với các bệnh  
nhân khác anh cũng thế. Cũng liên tục hỏi thăm gửi  
với các bệnh nhân... Anh đi buồng thường xuyên  
không kể sáng hay là chiều, có hôm hết ca làm xong



Trên vai khỏe ba lỗ, anh vẫn vào tìm bệnh nhân.  
hỏi thăm tình hình bệnh và đồng viên.  
Bên cạnh Anh Tùng còn có vị bác sĩ trẻ Lương Thị  
Linh, cô ấy là trợ lý, cũng là bác sĩ mới trú trọ  
thời rất nhiều, cho anh Tùng, cũng như bệnh nhân chúng  
tôi. Linh cũng là người cởi mở gần gũi, luôn nghiêm  
túc trong công việc, thân thiện dễ gần, hay cười k' mấy!  
Khi câu gặp với bệnh nhân bao giờ.

Ngày nào cũng hai lần sáng và chiều cô ấy đi  
hỏi thăm tình hình của bệnh nhân, rồi về báo cáo lại  
cho BS Tùng, đề Anh ấy điều chỉnh thuốc sao cho phù  
hợp nhất đối với bệnh nhân.

Ko chỉ riêng THS.BS. Sơn Tùng và BS nội trú Lương  
Thị Linh. mà cả Anh chị điều dưỡng tại Khoa M6.  
cũng rất nhiệt tình, chu đáo, dân độ gần gũi,  
báo cáo tên thuốc rất rõ ràng đối với người nhà bệnh  
nhân.

Tôi vô cùng cảm kích biết ơn. Anh Tùng, cũng cô Linh  
và cũng như tất cả các anh chị y điều dưỡng tại  
Khoa. Trong thời gian qua đã tận tình chăm sóc  
giúp đỡ tôi và người nhà rất nhiều.

Tôi chắc rằng tại Khoa M6 này, không chỉ riêng  
tôi mà cả bệnh nhân khác khi được Anh Tùng  
điều trị, cũng sẽ có cảm nhận giống như tôi vậy.  
Lời cuối thư Tôi xin kính chúc toàn thể các ban  
ngành, các cấp lãnh đạo, cũng các cán bộ công  
nhân viên, các y bác sĩ trong bệnh viện Bạch Mai  
nói chung, và Anh Tùng cùng em Linh, các anh chị  
điều dưỡng tại Khoa M6 USKITBM nói riêng.  
Chúc các bác một sức khỏe luôn dồi dào, mạnh khỏe



Thứ  
Ngày

No.

gặt luôn hạnh phúc, để các bác yên tâm công tác  
trong nghề, yêu nghề và luôn thăng tiến trong công  
việc, thành công trong sự nghiệp của người.

Hà Nội (hoa mĩ VSKT BM. 29/08/2024).

Bên nhà

Xuân

Nguyễn Thị Xuân!